
 
 

 

Vipi Khilafah Itakavyo Waondolea Watu Mzigo wa Ushuru 
• Ili kuendesha mambo ya dola na watu, kila dola inahitaji pesa. Chini ya urasilimali pesa 

hizi kimsingi hukusanywa kupitia riba na ushuru wa moja kwa moja na usio wa moja kwa 
moja. Vile vile katika Uislamu, Dola inapaswa kufadhili mambo na majukumu yake 
kutoka kwa Hazina ya Dola, (Bait ul-Mal). Ili dola itekeleze jukumu lililo wekwa mabegani 
mwake na Shari’ah, Shari’ah imeipa Dola mamlaka ya kukusanya mapato fulani. Sheikh 
Ata’ bin Khalil Abu Rashtah anaeleza katika kitabu chake, Migogoro ya Kiuchumi, 
yafuatayo: “Mapato ya kudumu ya Bait ul-Mal “ngawira zote za kivita, jizya (kodi ya raia 
wasiokuwa Waislamu), kodi za ardhi (ushr, kharaj), khumus ya rikaz (mali iliyofichwa 
chini ya ardhi), mali za Dola, pamoja na ushuru wa forodha unaochukuliwa kutoka kwa 
wanaovuka mipakani na tulio na vita nao, fedha zinazotokana na mali ya Ummah, fedha 
za urathi wa wale wasiokuwa na warathi, fedha za ghushi zilizo nyang’anywa magavana 
na maafisa wa Dola, fedha zilizo chumwa kwa haramu, fedha za faini, fedha za 
walioritadi, na kodi…”   
 

• * Fedha za Bait ul-Mal kimsingi zinatosha zaidi ya sana kukidhi majukumu yote haya. 
Dalili za Kiislamu zinaashiria waziwazi, kuwa utozaji ushuru kwa mujibu wa maana ya 
Kimagharibi ya neno “ushuru” ni haramu. Kwani Rasulullah (saw) amesema,    

 »إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ «
“Hakika mtoza ushuru yuko Motoni.” 

Na yeye (saw) amesema 
 »كُمْ هَذَا... مْ هَذَا فِي شَهْرِ ي بَلَدِكُ ا فِ إِنّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالَكُم وَأعَْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَ «

“Hakika damu zenu, na mali zenu na heshima zenu ni tukufu kama ulivyo utukufu wa 
siku yenu hii katika mji wenu huu katika mwezi wenu huu...” 

Dalili hizi na nyingi zaidi zaeleza waziwazi kuwa Shari’ah imeharamisha utawala kutoza ushuru 
juu ya Waislamu. Uharamu huu unakusanya kila ushuru, uwe ushuru wa moja kwa moja au 
usio wa moja kwa moja, ada za mahakama, au vitengo, au mihuri ya uagizaji bidhaa, au ushuru 
wa forodha, au ada za leseni, au chochote mfano wake. Dalili hizi juu ya kadhia hii 
zimeelezewa kwa ufafanuzi katika Kielelezo cha Katiba au Dalili Zake Muhimu. 
 
* Ni haramu kwa Dola ya Kiislamu kuchukua chochote kutoka kwa Ummah ambacho sio wajib 
juu yao, hata kutoka katika utajiri wao wa ziada! Hata kama hakuna chochote kilicho bakia 
katika Hazina, Dola inaruhusiwa pekee kuomba kutoka katika utajiri wa ziada wa matajiri 
miongoni mwa Ummah, na kisha kwa jukumu lililo faradhishwa na Shari’ah juu ya Ummah na 
Bait ul-Mal. Na wakati huo pekee, ambapo hakuna chochote kilicho bakia katika Hazina ya 
Dola, Dola inaruhusiwa kuchukua kiwango kinacho hitajika na Bait ul-Mal na wala si zaidi ya 
hicho. Hivyo kabla ya kuwaomba matajiri miongoni mwa Ummah usaidizi wao, Dola ni lazima 
itumie kila dirham katika Bait ul-Mal…  
 
Ali (ra) alipendekeza kwa Umar Bin al-Khattab (ra) kusibakie chochote katika Bait ul-Mal 
akimwambia: “Ugawanye utajiri unaoupata kila mwaka, na usizuie chochote kutokana nao” 
(imeripotiwa na Ibn Sa’ad kutoka kwa al-Waqidi). Na imeripotiwa: “kuwa Ali alikuwa akitumia 
kila kitu katika Bait ul-Mal kufikia hadi angeifagia na kukaa ndani yake” (imeripotiwa na Ibn Abd 
al-Barrin Al-Istidhkar kutoka kwa Anas b. Sirin). (Muqaddimat).  
 
*  Hizb ut Tahrir inaeleza katika Kielelezo chake cha Katiba ya Dola ya Khilafah: 
Kifungu cha 147: “Dola ina haki ya kutoza ushuru ili kutekeleza lolote ambalo Shari’ah 
imewajibisha juu ya Ummah endapo fedha katika Bait ul-Mal zitakuwa hazitoshi kwani uwajibu 
wa kulifadhili utagura kwa Ummah. Dola haina haki ya kutoza ushuru kwa ajili ya lolote ambalo 
si wajib juu ya Ummah kulitekeleza, na hivyo hairuhusiwi kukusanya ada za mahakama au 
vitengo au kutimiza huduma yoyote.”



 

 

Sheikh Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah anafafanua waziwazi na kwa mkazo katika kitabu chake 
pamoja na Jibu la Swali (Tarehe: 19/05/2016 M) “wakati ambapo” Dola inaruhusiwa kutoza 
ushuru juu ya Ummah: 
 
“Hivyo basi, utozaji ushuru katika Uislamu unahitaji kutimiza masharti mawili ili kuruhusu utozaji 
wake kwa ajili ya kutekeleza miradi, na kwa kiwango kilicho na umuhimu pekee: 
  
1 – Mradi ni sharti uwe umewajibishwa juu ya bait ul-mal, yaani juu ya Dola na Waislamu, na 
uwajibu wake ni lazima uwe umepatikana kupitia nasi ya Kisheria. Hii ni mithili ya barabara 
muhimu, ambayo hakuna badala yake, au hospitali, wakati ambapo hakuna badala yake katika 
eneo, au viwanda vizito vya mashini au mifano yake ambayo kukosekana wake husababisha 
madhara kwa taifa, kutokana na Hadith ya Mtume (saw): » لا ضرر ولا ضرار  » “Hakuna kujidhuru 
wala kudhuru wengine.”  
 
2 – Ni sharti kuwe hakuna fedha za kutosha katika bait ul-mal. Ikiwa masharti yote haya 
hayatapatikana, hairuhusiwi kutoza ushuru, ikiwa mradi umewajibishwa juu ya Dola pekee 
kama njia ya utekelezaji mambo ya kawaida ya watu, kama vile ujenzi wa barabara isiyo 
muhimu, au ujenzi wa hospitali ya pili mahali ambako tayari kuna hospitali; katika hali hii fedha 
hutumiwa juu yake kutoka kwa bait ul-mal endapo zitapatikana. Vilevile, ikiwa mradi 
umewajibishwa juu ya Waislamu, lakini kuna fedha za kutosha, hapo mradi huo hutekelezwa 
kutokana na fedha hizo pasi na kutoza ushuru.  
 
Lakini, kama ilivyo tajwa mwanzoni kabisa mwa Makala haya, kuna baadhi ya aina za ushuru 
zilizowekwa na Shari’ah, kama Jizyah, Ushr na Kharaj, ambazo zitakusanywa na Khilafah kwa 
mujibu wa dalili katika Uislamu. Hizb ut Tahrir pia imedhibiti kadhia hizi katika Kielelezo cha 
Katiba ya Dola ya Khilafah: 
 
Kifungu cha 144: “Jizya hukusanywa kutoka kwa raia wasiokuwa Waislamu (watu wa Dhimma). 
Inatakiwa kuchukuliwa kutoka kwa wanaume walio baleghe ikiwa wana uwezo wa kulipa, na 
haichukuliwa kutoka kwa wanawake au watoto.” 
  
Kifungu cha 145: “Kodi ya ardhi hulipwa juu ya ardhi ya Kharaji kwa mujibu wa kiwango chake. 
Zakah hukusanywa kutoka kwa ardhi ya Ushri kwa mujibu wa uzalishaji halisi.” 
 
Kifungu cha 149: mapato ya kudumu ya Bait ul-Mal ni: ngawira (fei’), jizyah, kharaaj, khumus ya 
hazina iliyofichwa ardhini (rikaz) na zakah. Mali zote hizi hukusanywa, ima ziwe zahitajika au la, 
kwa msingi wa kuendelea.” 
 
Dalili ya hizi zimefafanuliwa katika Kielelezo cha Katiba au Dalili Zake Muhimu – Sehemu ya 2: 
 

• *Kharaj huchukuliwa kama badala ya matumizi, kwa mujibu wa uwezo ardhi iliyo nao, na 
hiki si kiwango maalum. Kuna mambo kadhaa ambayo yanapaswa kuzingatiwa wakati 
wa kuamua kiwango cha Kharaj juu ya ardhi, au juu ya mimea au matunda yatokayo 
katika ardhi hiyo. Hivyo basi; rutba ya ardhi, ubora na idadi ya mavuno/mazao, mbinu za 
unyunyiziaji maji (mvua, visima, mikondo, mito, vinyunyizio, mashini nk), eneo la 
miundombinu na viunganishi, nk. yote ni mambo yanayo paswa kuzingatiwa ili kulinda 
ardhi pamoja na wakulima wake kutokana na madhara au utumizi wa kupita kiasi. Pia 
Rasulullah (saw) aliamrisha kuzingatia uzito wowote kwa wamiliki wa ardhi kupitia 
majanga ya kimaumbile na uharibifu wa mimea: “Punguzeni tathmini kwani katika mali 
kuna urathi, anaye athiriwa na hali ya baridi ya anga (Ariyyah), kukauka kwa mimea na 
majanga ya kimaumbile.” 
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Khalifah Umar b. al-Khattab alimuuliza Uthman b. Haneef na Hudhayfah b. al-Yaman baada ya 
kurudi kutoka katika kuitafiti ardhi na kuweka kiwango cha Kharaj nchini Iraq (As-Sawad), 
kuhusu vipi wameweka kiwango cha Kharaj juu ya ardhi hiyo? Na kuongeza: “Huenda 
mumewabebesha mzigo watu mulio fanya kazi nao kwa lile ambalo hawawezi kulihimili?” 
Hudhayfah alisema: “Nimewacha baadhi ya ziada.” Na Uthman akasema: “Nimewaacha walio 
madhaifu, lau ningetaka ningechukua kutoka kwao.” (Mali katika Dola ya Khilafah na Sheikh 
Abdul Qadeem Zalloum). Kuna ufafanuzi mpana uliofafanuliwa katika vitabu vya Hizb ut Tahrir. 
Waweza kuvifikia katika linki niliyoiweka mwisho wa Makala haya … 
   

• *Khilafah haitatoza chochote juu ya raia wake, wawe Waislamu au Dhimmi ambacho 
hawawezi kukimudu. Khalifah Umar (ra) aliharamisha unyanyasaji wa Dhimmi, ambao 
hawana uwezo wa kulipa Jizya. Alisema: “Waacheni na wala msiwatoze juu yao kile 
wasicho kimudu, kwani hakika nimemsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu (saw) akisema: 

بوُنَ النَّاسَ فِي الدُّ « بوُا النَّاسَ، فإَنَِّ الَّذِينَ يعَُذِّ بهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ لاَ تعَُذِّ »نْيَا يعَُذِّ  “Msiwaadhibu watu kwani hakika 
ya wale wanaowaadhibu watu duniani Mwenyezi Mungu atawaadhibu Siku ya Kiyama.’’ 
Mtume wa Mwenyezi Mungu (saw) alimteua Abdullah b. Arqam juu ya Jizya ya watu wa 
Dhimma na akasema: فْسِهِ، فأَنََا ألاََ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً، أوَْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أوَِ انْتقََصَهُ، أوَْ أخََذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَ « 
»حَجِيجُهُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ   “Hakika, yeyote mwenye kumdhulumu mtu aliye chini ya mkataba 

(Mu’ahad), au akamkalifisha juu ya uwezo wake, au akamfedhehi, au akamnyang’anya 
kitu bila ya ridhaa ya nafsi yake, basi mimi nitakuwa mtetezi wake Siku ya Kiyama.” (Mali 
katika Dola ya Khilafah)  

 
Huu ndiyo uadilifu katika Nidhamu ya Kiuchumi ya Kiislamu. Khilafah inashikamana na maagizo 
ya Mwenyezi Mungu (swt), hivyo basi hupata mali zake kwa uadilifu na kwa wingi bila ya 
kumnyanyasa hata mtu mmoja, mazingira au kiumbe chochote chenye uhai au kisicho kuwa na 
uhai. Hili ndilo linalo hakikisha kuwa kila chenye uhai chini ya usimamizi wake daima hukidhiwa 
mahitaji yake yote.  
 

Imeandikwa kwa Ajili ya Afisi Kuu ya Habari ya Hizb ut Tahrir na 
Zehra Malik 

Mwanachama wa Afisi Kuu ya Habari ya Hizb ut Tahrir 
 

Mapendekezo kwa usomaji ziada: 
- Migogoro ya Kiuchumi: Uhakika Wake na Suluhisho lake kwa Mtazamo wa Uislamu na Sheikh 
Ata Bin Khalil Abu al-Rashtah, Hizb ut Tahrir   
- Jibu la Swali: Je, Inaruhusiwa kwa Utawala (Sultan) kutoza ushuru juu ya Waislamu? 
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/qestions/jurisprudence-questions/10550.html 
-  Kielelezo cha Katiba au Dalili Zake Muhimu – Sehemu ya 2 
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/literature/hizb-resources/2123.html 
 


